
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  

   วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธาน          
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน       
ท าหน้าที่ประธานการประชุม และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม         (ไม่มี)    

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                          ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร       
จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
                         ๑. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง  โดย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิ ใจไทย ได้มีหนังสือขอลาออกจากต าแหน่ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖o จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อ
ของพรรคภูมิใจไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน จ านวน ๑ ท่าน คือ นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร 
           ที่ประชุมรับทราบ 
       ๒. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่อนเข้ารับหน้าที่
ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                             ที่ประชุมรับทราบ 

  (๓) รับรองรายงานการประชุม     (ไม่มี) 

                     (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว       (ไม่มี) 

  เรื่องด่วน     
                  - ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องวิกฤตทางเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมือง โดยไม่มีการลงมติ  โดย นาวาอากาศเอก 
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ จ านวน ๗๙ คน เป็นผู้เสนอ 
          สถานการณ์ของประเทศในขณะนี้มีความน่าเป็นห่วงในทุกด้าน โดยเฉพาะสถานการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางด้านการเมืองที่มีความน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง ผลกระทบที่เกิดจากการ 
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แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย          
หดตัวอย่างรุนแรง เป็นผลให้เศรษฐกิจไทยที่แย่มาก่อนจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -๑๙ แล้ว ต้องได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก การท่องเที่ยว การบริโภคภายใน             
และการลงทุนที่เกิดการหดตัวอย่างรุนแรง ยิ่งไปกว่านั้นฐานะทางการคลังของรัฐบาลยังมีความเปราะบาง       
ไม่ว่าจะเป็นการก่อหนี้เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ รวมทั้งการที่รัฐบาล  
ต้องกู้ยืมเงินจ านวนมากเพ่ือน ามาใช้ในการเยียวยาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโควิด-๑๙ เป็นผลให้หนี้สาธารณะ 
ณ สิ้นปี ๒๕๖๔ คาดว่าจะสูงถึงร้อยละ ๕๘ หรือสูงเกินกรอบความยั่งยืนทางการคลังหากการฟ้ืนตัว           
ของเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามประมาณการ ในขณะที่รัฐบาลมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจก็ได้เกิด
สถานการณ์ทางการเมืองขึ้นมาแทรกซ้อน อันเป็นผลมาจากความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลในการเข้าสู่อ านาจ 
การใช้อ านาจของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่มิได้อยู่บนหลักนิติธรรม และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน       
ที่ประชาชนเห็นว่าถูกออกแบบมาเพ่ือค ายืนยันการสืบทอดอ านาจของเผด็จการ จึงเกิดการชุมนุมของนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา และประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการข่มขู่คุกคามประชาชน จัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
โดยประชาชน และยุบสภาเพื่อคืนอ านาจให้กับประชาชน อันเป็นข้อ เรียกร้องทางการเมืองที่อยู่ในความ      
มุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ แต่รัฐบาลกลับฉวยโอกาสใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือข่มขู่คุกคามและจับกุมแกนน า      
ผู้ชุมนุม ท าให้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีมากอยู่แล้วต้องตึงเครียดเพ่ิมขึ้นอีก ส่งผลให้การฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจที่ยากยิ่งอยู่แล้วต้องทวีความยากขึ้นตามล าดับ ด้วยเหตุ ผลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้สมาชิก          
สภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่ า
สถานการณ์ของประเทศมีความน่าเป็นห่วงและเปราะบางเป็นภยันตรายอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ จึงเข้าชื่อกันเสนอญัตติขอเปิด
อภิปรายทั่วไปเพ่ือซักถามข้อเท็จจริง หรือเสนอแนะปัญหาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ  

   นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุม
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ได้ตกลงร่วมกันว่า การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป         
เพ่ือซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องวิกฤตทางเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมือง 
โดยไม่มีการลงมติ ตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเริ่มใน
เวลา ๐๙.๓๐ – ๐๐.๐๐ นาฬิกา หรือจนกว่าการพิจารณาเสร็จสิ้น โดยจัดสรรเวลา ดังนี้  ๑. คณะรัฐมนตรีและ
พรรคร่วมรัฐบาล จ านวน ๕ ชั่วโมง  ๒. พรรคร่วมฝ่ายค้าน จ านวน ๑๐ ชั่วโมง โดยระหว่างที่มีการอภิปราย
หากมีการทักท้วงหรืออย่างหนึ่งอย่างใดให้หักเวลาฝ่ายที่ประท้วง 

   นายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบเรียนประธาน เป็นการท าความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล 
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กับพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านมอบให้เป็นดุลยพินิจของประธาน หากมีการอภิปราย
เกินเวลา ขอให้ประธานพิจารณาโดยใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด   
เพ่ือรักษาเวลาให้เป็นไปตามข้อตกลง และให้การอภิปรายเสร็จสิ้นตามเวลาที่เหมาะสม 

   ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานแจ้งว่าการเปิดอภิปรายทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร      
ตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นการเปิดอภิปรายทั่วไป     
เพื่อซักถามข้อเท็จจริง หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี  โดยไม่มีการลงมติ ซึ่งมีข้อบังคับการประชุม     
สภาผู้แทนราษฎรก าหนดไว้ว่าในการเปิดอภิปรายตามมาตรา ๑๕๒ นั้น ข้อ ๑๘๐ ก าหนดให้ในการอภิปราย 
ให้น าความในหมวด ๔ ส่วนที่ ๓ การอภิปราย มาใช้บังคับโดยอนุโลม และข้อ ๖๙ การอภิปรายต้องอยู่         
ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่ก าลังปรึกษากันอยู่ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ าซาก หรือ ซ้ ากับผู้อื่น      
และห้ามไม่ให้น าเอกสารใด ๆ มาอ่านให้ที่ประชุมฟังโดยไม่จ าเป็น และห้ามไม่ให้น าวัตถุใด ๆ เข้ามาแสดง       
ในที่ประชุม เว้นแต่ประธานจะอนุญาต ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้าย หรือเสียดสี
บุคคลใด และห้ามกล่าวถึงพระมหากษัตริย์หรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จ าเป็น 

   นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย  
ได้อภิปราย อาทิ ประเด็นส าคัญเร่งด่วนในเวลานี้ คือ การชุมนุมของนักเรียน นักศึกษา ที่ออกมาเคลื่อนไหว
ในช่วงที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยขอให้ยกเลิกหมายจับเยาวชนนักเคลื่อนไหว      
ทั่วประเทศ รวมถึงยุติการคุกคาม การเคลื่อนไหว การปิดกั้นการแสดงความเห็น เปลี่ยนเป็นการคุ้มครอง      
รับฟัง และน าเสนอทางออกร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาในประเทศที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลทั้งด้านเศรษฐกิจ
รัฐบาลกู้ยืมเงินจ านวนมาก เป็นความเสี่ยงที่ จะท าให้เกิดภาวะล้มละลาย และความสูญเสียศักยภาพ            
ทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลพลเรือนวางแผนไว้นั้นหายไปเพราะการยึดอ านาจ และท าให้ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะ
ล าบาก นอกจากนั้น ปัญหาด้านเศรษฐกิจมีผลสืบเนื่องจากการไม่เคารพสิทธิพื้นฐานประชาชนและ
เสรีภาพขีดความสามารถของประเทศด้านการลงทุน ต่อความต้องการของโลก อยู่ที่การจัดสรรเงินและการ
ลงทุนภาครัฐ รัฐบาลต้องค านึงถึงการบริหารงานที่เน้นเป้าหมายน ากระบวนการ ซึ่งต่างจากผู้น าของทหารที่ใช้
กระบวนการน าเป้าหมาย โดยมีตัวอย่างคือ การระบาดโควิด -๑๙ นายกรัฐมนตรีใช้กระบวนการส่วนตัวคือ   
การกู้เงิน วันนี้หากก าหนดยุทธศาสตร์ต้องมีเป้าหมายชัดเจน อะไรที่ไม่ตอบสนองยุทธศาสตร์ต้องยกเลิก เช่น 
CPTPP เป็นต้น ส าหรับ การบริหารราชการแผ่นดิน ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี            
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามค ามั่นสัญญาปฏิญาณตนต่อคนไทยทั้งประเทศว่า จะขอคืนอ านาจ
อธิปไตยกลับมาให้ประชาชน จะใช้รัฐสภาแห่งนี้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือหาทางออกของประเทศ ให้เป็นไปตาม 
ข้อเรียกร้องของประชาชน และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐยุติความรุนแรง ยุติการคุกคาม ยุติการออก
หมายเรียก และยตุิรัฐธรรมนูญเผด็จการ กลับสู่การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. คืนอ านาจให้ประชาชน 
และขอให้นายกรัฐมนตรียกเลิกหมายจับเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อผ่อนคลายบรรยากาศทางก ารเมือง          
การบริหารต้องเน้นเป้าหมายน าขบวนการ แต่ตอนนี้เน้นกระบวนการโดยไม่มีเป้าหมาย คือยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
ที่นายกรัฐมนตรีก าหนดให้ทุกคนในประเทศปฏิบัติตาม การก าหนดเป้าหมายจึงต้องค านึงถึงบริบทของประเทศ  
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และมีข้อเสนอ ๔ ข้อ คือ ๑ .ลดรายจ่ายประจ า ลดจ านวนข้าราชการที่เกินความเหมาะสม จะได้เอาไปใช้จ่าย
ลงทุนผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ๒. ก าหนดเป้าหมายของประเทศ สร้างฐานการผลิตใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ
ของโลก ๓. เปลี่ยนวิธีการงบประมาณใหม่ ต้องก าหนดเป้าหมายน ากระบวนการ ต้องมีตัวชี้วัดความส าเร็จ    
ของคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน และ ๔. ต้องเคารพอ านาจและสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะท าให้        
นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความเชื่อมั่น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป  

   นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล  อภิปราย         
ในประเด็น การประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของประเทศไทย และไม่มีครั้งไหน
หนักหนาเท่าครั้งนี้ ซึ่งปัจจัยส าคัญคือวิกฤตภาวะผู้น า หลายครั้งมีการเปรียบเทียบกับสถานการณ์ต้มย ากุ้ง 
๒๕๔๐ แต่ในปี ๒๕๔๐ ยังมีระบบโครงสร้างการเมืองที่ดี และมีรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยในระดับหนึ่ง    
ต่างจากปัจจุบันที่มีระบบการเมืองที่แข็งตัวนิ่งเฉย ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่รุนแรง และมีรัฐบาลที่อ่อนแอ 
รุนแรงยิ่งกว่าต้มย ากุ้งที่ไม่รู้ว่าวิกฤตนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อใด และการชุมนุมที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความคิดที่ต่างกัน
ระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ แต่เป็นการคิดต่างระหว่างคนมีหวังและคนสิ้นหวัง และประเมินว่าภาวะ
เศรษฐกิจไทยจะแย่ที่สุดในอาเซียน ในสถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลกลับเกิดภาวะใส่เกียร์ว่าง การแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจยิ่งแย่ ต้องยิ่งฟ้ืนตัว แต่ผลลัพท์คือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนว่า
ประชาชนไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่รัฐบาลท า ประกอบกับหน่วยงานราชการยังคอร์รัปชันซ้ าเติมสถานการณ์ อีกทั้งยังมี
ความล้าหลังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมไปถึงระบบการศึกษาไทยที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง 
แต่กลับเป็นแหล่งบ่มเพาะระบบอ านาจนิยม ท าให้นักเรียนต้องการปลดแอกตัวเองออกจากระบบเช่นนี้       
หากปฏิรูปการเมืองตั้งแต่ ๖ ปีก่อนก็จะไม่เกิดการชุมนุม และ ๖ ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าผู้น าไร้วิสัยทัศน์ และ
บริหารงานอย่างไร้ประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมา สิ่งที่ฉุดรั้งอนาคตคนไทยคือ ระบบราชการและ
ระบบการศึกษา ระบบราชการไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ที่มีแต่พรรคพวก ไม่ยอมให้ใครล้ าเส้น เป็นระบบที่ล้าหลัง 
ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ขณะที่ระบบการศึกษาไทยก็ล้าหลัง และไม่เคยเปลี่ยนแปลง 
โรงเรียนจึงกลายเป็นแหล่งบ่มเพาะระบบอ านาจนิยมที่แรกที่เด็กได้พบเจอ เพราะแม้แต่การจัดท างบประมาณ  
ก็ยังท าเหมือนเดิม ระบบราชการยังคงรวมศูนย์จึงท าให้ไม่สามารถท่ีจะเดินหน้าต่อไปได้  

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   
ชี้แจงว่า รัฐบาลยึดมั่นในค าสัตย์ปฏิญาณ ท าเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน หมายถึงคนไทย             
ทั้งประเทศ ที่มียอดสรุป ๖๖.๕ ล้านคน เมื่อเทียบสัดส่วน นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๒.๒ 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑.๕ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ดังนั้น รัฐบาลต้องท างาน    
เพ่ือดูแลกลุ่มคนดังกล่าว แต่จะท าให้ทุกคนพอใจเป็นเรื่องยาก แต่ไม่เกินความพยายามหากช่วยกัน รัฐบาล
ห่วงใยในสถานการณ์ภายในประเทศ ทั้งเรื่องโควิด-๑๙ เศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ รัฐบาลพร้อมจะท าหน้าที่
เต็มที่เพ่ือให้เศรษฐกิจฟ้ืนโดยเร็วและผลักดันให้ประเทศเข้าสู่การพัฒนา ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ภายใต้
กฎหมาย และงบประมาณที่มีจ านวนจ ากัด ส่วนการกู้เงินนั้น รัฐบาลกู้ตามเหตุที่ต้องกู้ ส่วนที่สมาชิกอภิปรายว่า   
สมัยรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่มีการตรวจสอบการท างานนั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง  
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เพราะที่ผ่านมามีการตรวจสอบโดยศาลและได้มีการชี้แจงไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในวันนี้รัฐบาลพร้อมรับฟัง        
ความคิดเห็นของสมาชิกทุกท่าน และเคารพในกระบวนการของรัฐสภา โดยจะท าทุกอย่างด้วยความชอบธรรม 
โปร่งใส เพ่ือป้องกันการทุจริต ส าหรับหลายปัญหาที่สมาชิกอภิปรายเป็นปัญหาสะสม ทับซ้อนก่อนที่รัฐบาล   
ชุดนี้จะเข้ามาบริหารประเทศ จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบและแก้ปัญหาให้ลุล่วงต่อไป 
ส่วนการชุมนุมของนักศึกษานั้น ขอยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับเด็ก แต่มีคนที่ท าให้เด็กมีปัญหากับนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งสักวันจะทราบว่าใครท า อย่างไรก็ดีรัฐบาลไม่ต้องการให้ปัญหาดังกล่าวลุกลาม และต้องการความสงบ
ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย  อภิปราย
ประเด็น ๑. การไม่รักษาวินัยทางการเงินการคลัง และจัดระบบภาษีไม่เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม ไม่มีความ
สมดุล ไม่ค านึงถึงความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนท าให้ฐานทางการคลังของรัฐบาลมีความเปราะบาง          
ไม่ว่าจะเป็นการก่อหนี้ เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ รวมทั้งการที่รัฐบาล
ต้องกู้เงินจ านวนมากเพ่ือเยียวยาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์โควิด–๑๙ เป็นผลให้หนี้สาธารณะ     
ในปี ๒๕๖๔ คาดว่าจะสูงถึงร้อยละ ๕๘ เป็นตัวเลขที่สูงเกินกรอบความยั่งยืนทางการคลัง การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ไม่เป็นไปตามประมาณการ  ๒. การใช้อ านาจของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมิได้เป็นไปตามหลักนิติธรรม    
ท าให้เกิดปัญหา อาทิ การต่อสัญญาสัมปทานการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยใช้ค าสั่งหัวหน้า คสช. ใช้อ านาจ
ตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือยกเว้นกฎหมายและแก้ไขสัญญา ทั้งที่เป็นเรื่อง     
ที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการจัดซื้อเรือด าน้ าของกองทัพเรือ ซึ่งเป็นการ
จัดซื้อโดยผิดกฎหมายและไม่ค านึงถึงความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน โดยการอนุมัติให้กองทัพเรือท าสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามสัญญาการจัดซื้อยุทโธปกรณ์แบบรัฐต่อรัฐ (G2G) เนื่องจากกองทัพเรือได้ลงนาม        
ในสัญญาร่วมกับบริษัท ไม่ใช่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนตามข้อกฎหมาย และในการท าสัญญา G2G นั้น 
ต้องเป็นการท าสัญญาระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศในทุกกระบวนการเท่านั้น นอกจากนี้  บริษัท            
ที่กองทัพเรือได้ท าสัญญาข้อตกลงยังมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย จึงมีการตั้งค าถามว่าเหตุใด
กระทรวงกลาโหมจึงปล่อยให้กองทัพเรือไปท าสัญญากับบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน       
ซึ่งผิดทั้งกฎหมายและหลักนิติธรรม 

   พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  ชี้แจง           
ในประเด็นการจัดหาเรือด าน้ าของกองทัพเรือเป็นการจัดหายุทโธปกรณ์และการบริการทาง ทหาร              
จากมิตรประเทศในลักษณะของรัฐต่อรัฐ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๐ ให้ส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงกลาโหมด าเนินการได้ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้ใช้ข้อตกลงที่ก าหนดขึ้นด้วยความเห็นชอบระหว่างกันแทนการ       
ท าสัญญาได้ การด าเนินการจัดหาเรือด าน้ าในระยะที่ ๑ นั้น เป็นการด าเนินการโดยรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือ G๒G   
ได้มีการด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของราชการอย่างเคร่งครัดตามมติคณะรัฐมนตรี และ
ผ่านการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงบประมาณ ส านักอัยการสูงสุด  
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ส่วนสาเหตุที่ไม่มีการผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นว่าเป็นการท า
สัญญาโดยก าหนดให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ      
ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗      
แต่เป็นสัญญาเชิงพาณิชย์ระหว่างรัฐบาล นอกจากนี้  ในระหว่างการจัดหาเรือด าน้ าได้มีการด าเนินการ        
ตามขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพิจารณาและตรวจสอบร่างข้อตกลง G๒G จึงไม่เข้าลักษณะ  
เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่เป็นสัญญาเชิงพาณิชย์จึงไม่ต้อง
ขอความเห็นชอบจากรัฐสภา และไม่ต้องมีหนังสือมอบอ านาจเต็ม และผู้มีอ านาจลงนามของหน่วยงานนั้น   
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสามารถลงนามได้เอง ส่วนการลงนามนั้นรัฐบาลไทยได้มอบอ านาจให้ผู้บัญชาการ
ทหารเรือหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งก็คือเสนาธิการทหารเรือ ส่วนฝ่ายรัฐบาลจีน          
ได้มอบหมายให้องค์การบริหารงานของรัฐด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเพ่ือการป้องกัน
ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน รับผิดชอบด าเนินการโครงการ โดยได้มอบหมายให้บริษัท CSOC           
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและผู้แทนรัฐบาลจีนเป็นผู้ลงนาม 

   นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็นการต่อ
สัญญาสัมปทานการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – 
คูคต และโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว (ใต้) ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ เนื่องจาก บริษัทบีทีเอส 
กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ได้สัมปทานช่วงบางนาถึงสนามกีฬาแห่งชาติ หลังจากนั้นได้มีการ         
ท าสัญญาส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ จึงเกิด
แนวคิดระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. และกรุงเทพมหานคร หรือ กทม.        
ในฐานะเจ้าของสัมปทานหารือกันเพื่อแก้ปัญหาว่าจะร่วมทุนกันอย่างไร เพ่ือให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางตลอด
สายในราคา ๖๕ บาท จากที่ประเมินว่าราคาน่าจะสูงกว่า ๑๕๐ บาท สามารถท าให้ราคาถูกกว่าเกือบ ๒ เท่า 
และไม่ต้องออกจากสถานีเพ่ือต่อรถและเพ่ิมความสะดวกให้ประชาชน จึงตัดสินใจจ้างบริษัทบีทีเอสต่อเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายโดยใช้บริษัทเดียว ซึ่งส านักงานอัยการได้ตรวจสอบหนังสือสัญญาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ก่อนที่          
นายอุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลาออก ๑ วัน ก็ได้ตอบความเห็นต่อโครงการ
ดังกล่าวตามที่ กทม.ได้ขออนุมัติ อย่างไรก็ตาม ได้ขอถอนความเห็นเพ่ือให้รัฐมนตรีคนใหม่ได้แสดงความเห็น
อย่างอิสระก่อนน าเรื ่องเข้าสู ่ที ่ประชุมคณะรัฐมนตรี ส่วนกรณี นายปรีดี ดาวฉาย  ที่ เ พิ่งลาออกจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอดูเอกสารก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้น เนื่องจากยังไม่เคย
ตรวจสอบเอกสารดังกล่าว โดยขณะนี้สัญญาดังกล่าวอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความเห็นโดยหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความรอบคอบ ส่วนประเด็นการร้องเรียนของหน่วยงานท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์    
โควิด-๑๙ ท าให้ภาคธุรกิจในท้องถิ่นได้รับผลกระทบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ประกอบการ 
รัฐบาลจึงได้ประกาศลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ ๙๐ เป็นเวลา ๑ ปี อย่างไรก็ตาม 
นโยบายดังกล่าวท าให้หน่วยงานท้องถิ ่นสูญเสียรายได้เป็นจ านวนมาก โดยได้เสนอต่อที ่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๔ อนุมัติงบประมาณที่ถูกปรับลดให้กับหน่วยงานท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังได้เตรียมงบประมาณไว้
ส าหรับจัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติเป็นข้าราชการในช่วงโควิด-๑๙ อีกด้วย 
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   นางสาวจิราพร สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย  อภิปราย       
ในประเด็นโครงการของรัฐบาล อาทิ โครงการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เป็นโครงการที่สนับสนุนเงินทุน       
ให้จังหวัดต่าง ๆ สร้างบริษัทมาลงทุนในกิจการรัฐวิสาหกิจของจังหวัด โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน 
ปรากฏว่าตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา กิจการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ไม่มีความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์ 
และเมื่อตรวจสอบไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า บริษัทประชารัฐฯ ใน ๗๗ จังหวัด 
ส่วนมากประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ ส่วนโครงการตลาดประชารัฐเป็นโครงการที่ใช้
งบประมาณเพ่ือสร้างและปรับพื้นที่การค้าตามต าบลและอ าเภอต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า ๖,๔๔๗ แห่ง โดยอ้างว่า
เป็นการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย และเพ่ิมพ้ืนที่การค้าให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย แต่ตอนนี้ตลาดประชารัฐ
กลายเป็นตลาดประชาร้าง ไปเรียบร้อยแล้ว ในปี ๒๕๖๐ โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งหมด ๕๖๒ ล้านบาท    
แต่กลับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพียง ๑๑๔ ล้านบาท ส่วนโครงการเน็ตประชารัฐ โดยกระทรวงดิจิทัล     
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ว่าจ้างบริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน วางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน ใช้
งบประมาณกว่า ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยอ้างว่าเพ่ือให้ครอบคลุม ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน เฉลี่ยหมู่บ้านละ ๕ แสนบาท 
อย่างไรก็ตาม มีการตรวจสอบพบว่าโครงการนี้ใช้งบสูงเกินจริง แต่คุณภาพต่ าเกินมาตรฐาน นอกจากนี้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าไปตั้ งเสา
และเครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ในหลายพื้นท่ี ใช้งบประมาณไปกว่า ๙ พันล้านบาท ผ่านมา 
๓ ปี จนถึงทุกวันนี้กลายเป็นแค่อนุสาวรีย์ประจ าหมู่บ้าน เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนโครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่ด าเนินการผ่านกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก และสังคม 
รัฐบาลอ้างว่าโครงการนี้ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ถูกจุดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และที่ส าคัญได้
ด าเนินการด้วยความรัดกุม โปร่งใสตรวจสอบได้ แต่จากเอกสารรายงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ชี้ชัดว่าโครงการดังกล่ าวขาดความโปร่งใส ไม่สามารถตรวจสอบได้ส่อไปในทางทุจริตหรือไม่           
และชื่อกองทุนประชารัฐก็ไปคล้องกับชื่อพรรคการเมืองบางพรรค ขอให้นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการตั้งกองทุน
ประชารัฐมีการใช้เงินไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่และเพราะเหตุใดจึงไม่มีบัญชีรายงานต่อ สตง. รวมทั้งท าไมตั้งแ ต่    
มีโครงการประชารัฐต่าง ๆ ประชาชนกลับล าบากมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่โครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทยักษ์ใหญ่กลับยิ่งมั่งคั่งขึ้น 

   นายม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเศรษฐกิจใหม่ อภิปราย
ในประเด็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๓.๒ ล้านล้านบาท 
รัฐบาลชี้แจงว่าเป็นรายได้ที่จัดเก็บ ๒.๗ ล้านล้านบาท และงบขาดดุล ๔.๖ แสนล้านบาท แต่รายได้ไม่สามารถ
จัดเก็บได้ตามเป้า โดยพลาดเป้าไปถึง ๑.๑๔ ล้านล้านบาท ขณะที่พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งรัฐบาลอ้างว่าจ าเป็นต้องกู้เงินดังกล่าวมาเพ่ือเยียวยาประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน แต่กระทรวงการคลังพ่ึงจะออกมาให้ข่าวว่า กู้เงินไปแล้ว ๓.๑ แสนล้านบาท 
ส่วนที่เหลือจะไปกู้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดต้องกู้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔         
ทั้งท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วน อีกท้ังเงินอีก ๗ แสนล้านบาทที่เหลือหายไปไหน อย่างไรก็ตาม การทีร่ัฐบาลแจกเงิน 
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ให้กับประชาชนคนละ ๓ พันบาท เป็นระยะเวลาเพียง ๓ เดือน หลังจากนั้นประชาชนจะท าอย่างไร           
ซึ่งขอเสนอแนะว่าควรจะจ่ายเงินเยียวยาให้คนละ ๕ พันบาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ส าหรับ
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๘.๘ หมื่นล้านบาทนั้น ใช้เวลาพิจารณาเพียง     
๓ วัน โดยกรรมาธิการบางคนท าธุรกิจสีเทาและมีคดีอาญา และงบประมาณดังกล่าวก็ยังตรวจสอบไม่ได้เพราะ
อยู่ในงบกลาง จึงขอเรียกงบตรงนี้ว่างบสีเทา เพราะไม่ต้องกลับมาผ่านสภาผู้แทนราษฎร และอ านาจสั่ งจ่าย    
ก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรีเพียงผู้เดียว จึงมีโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปชันสูง ส่วนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๓.๓ ล้านล้านบาทนั้น รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่ ง เนื่องจากรายได้      
ที่จัดเก็บ ๒.๖๗ ล้านล้านบาท งบขาดดุล ๖.๒๓ แสนล้านบาท แสดงว่ารัฐบาลยังไม่รู้จักงบประมาณในภาวะ
วิกฤตว่าควรเป็นอย่างไร อีกทั้งงบกลางยังสูงถึง ๖๑๔,๖๑๖.๒ ล้านบาท ทั้งนี้ เงินภาษีของประชาชนควรคืน
ให้กับประชาชน และอย่าน าไปใช้ผิดประเภทท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจรัฐบาลต้องประหยัดอดออมให้มากที่สุด 

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม         
ชี้แจงในประเด็นงบกลาง จ านวน ๕ แสนล้านบาท ที่เป็นอ านาจการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว 
ขอยืนยันว่าต้องผ่านการตรวจสอบ และต้องมีแผนงานที่ชัดเจนในการของบประมาณดังกล่าวเช่นเดียวกับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าท าไมไม่ใช้วงเงินให้เหมาะสม ขอชี้แจงว่า วงเงินที่กู้มา
เป็นจ านวน ๑ ล้านล้านบาท และมีกรอบวงเงินที่ชัดเจน คือ ๔.๕ หมื่นล้านบาท ส าหรับใช้ในระบบสาธารณสุข
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างไรก็ตาม งบประมาณในส่วนนี้มีการใช้ยังไม่ถึง ๑ หมื่นล้านบาท 
ส่วนงบประมาณจ านวน ๕.๕ แสนล้านบาท ใช้ส าหรับการเยียวยาประชาชน หากท าตามที่สมาชิกเสนอคือ 
จ่ายเงินเยียวยาคนละ ๕ พันบาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก             
จึงไม่สามารถด าเนินการได้ นอกจากนี้  ยังมีงบประมาณอีกจ านวน ๔ แสนล้านบาท ส าหรับแผนงานหรือ
โครงการเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย 

   นางสาววรรณวิภา ไม้สน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล  อภิปราย      
ในประเด็นการบริหารที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคนที่เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งก็คือทุกคน      
ผู้มีงานท า ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ พนักงานออฟฟิศ รวมถึงข้าราชการ ซึ่งขณะนี้        
มีจ านวนแรงงานทั้งหมดประมาณ ๓๘ ล้านคน โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คาดการณ์ว่าจะมีตัว เลขผู้ ตกงานประมาณ ๘ ล้ านคน และเป็นตัว เลขการเลิกจ้างกลุ่ มแรงงาน                   
ในภาคอุตสาหกรรมก่อนจะเกิดวิกฤตโควิด-๑๙ อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ปฏิเสธว่า
ตัวเลขเหล่านั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากตัวเลขของส านักงานประกันสังคมมีเพียง ๗ แสนกว่าคน แสดงให้เห็น
ว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐมนตรีไปกี่คนผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ยังคงเป็นแรงงาน เพราะประชาชนต้องการทราบ
มาตรการแก้ไขของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพ่ือไม่ให้จ านวนตัวเลขผู้ตกงานเป็นไปตามที่สื่อน าเสนอ 
แต่กลับตอบเพียงว่าตัวเลขดังกล่าวไม่เป็นความจริง เช่นนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อย่างไร     
แล้วตัวเลขดังกล่าวจะใช้เป็นหลักอ้างอิงได้จริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ส านักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานดัชนี      
ความทุกข์ยากประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งประเมินจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อและการว่างงานใน ๖๐ เศรษฐกิจทั่วโลก 
พบว่าประเทศไทยยังครองอันดับ ๑ ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นการค านวณ 
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โดยอาศัยกรอบแนวคิดเดิมที่ว่าอัตราเงินเฟ้อและการว่างงานที่ต่ า โดยทั่วไปแล้วจะสะท้อนความรู้สึกของ
ประชาชนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจนั้น ๆ โดยการจัดท าตัวเลขอัตราว่างงานของไทยแตกต่างจากประเทศอ่ืน       
และไม่เคยสูงกว่าร้อยละ ๑  ทั้งท่ีอัตราการใช้ก าลังการผลิตเหลือไม่ถึงร้อยละ ๖๐ ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา 
ซึ่งมีความขัดแย้งกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้อัตราการว่างงานที่ต่ าเกินไปอาจเป็นผลจากการที่แรงงานไม่พร้อม
หางาน เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ แบบส ารวจที่ดีต้องครอบคลุมทุกกลุ่มเพ่ือให้ได้ตัวเลขที่
แท้จริง สะท้อนให้หน่วยงานของภาครัฐหามาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด โดยเฉพาะในวิกฤต
เศรษฐกิจเช่นในปัจจุบันรัฐบาลต้องน าเสนอข้อเท็จจริงให้กับประชาชน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน      
ได้ออกมาตรการช่วยเหลือแรงงาน คือ ๑. การจัดงาน JOB EXPO THAILAND ๒๐๒๐ เพ่ือรวบรวมต าแหน่ง
งานว่างที่ต้องการรับสมัครและน าไป Matching กับผู้ที่มาสมัครงานในต าแหน่งต่าง ๆ ที่นายจ้างต้องการในงาน 
๒. มาตรการในการส่งเสริมการมีงานท าให้แก่นักศึกษาที่เพ่ิงจบใหม่ ควบคู่ไปกับการรักษาการจ้างงาน
ภายในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งสองมาตรการเป็นการไขปัญหาอย่างแท้จริงหรือไม่ และมีความ
คุ้มค่าหรือไม ่

   นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ชี้แจงประเด็นตัวเลข         
ผู้ว่างงานนั้นควรยึดจากในระบบ คือส านักงานประกันสังคมที่มีตัวเลข ๑๓ หลัก หากจะรวมกลุ่มแรงงานอิสระ
ต้องมีการระบุอาชีพด้วย เนื่องจากภาคแรงงานในปัจจุบันมีความแตกต่างกัน จึงต้องพูดในภาพรวมทั้งหมด
มากกว่าจะเฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ส าหรับการจัดงาน JOB EXPO THAILAND ๒๐๒๐ นั้น 
จ าเป็นต้องท าอย่างเร่งด่วนเพ่ือหามาตรการแก้ปัญหาการว่างงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยตัวเลขผู้ว่างงานนั้น
ปัจจุบันได้มีการกลับเข้าสู่ในระบบจ านวน ๘ แสนคน จากท้ังหมด ๙ แสนคน มีการลาออกเพียง ๔ หมื่นกว่าคน 
นอกจากนี ้ตัวเลขผู้ว่างงานตามมาตรา ๗๕ คือหยุดงานชั่วคราวด้วยเหตุจ าเป็นจ านวน ๔ แสนกว่าคน ปัจจุบัน
กลับเข้าสู่ระบบเกือบทั้งหมดแล้ว ส่วนมาตรการในการส่งเสริมการมีงานท าให้แก่นักศึกษาที่เพ่ิงจบใหม่นั้น   
หากไม่มีมาตรการรองรับผู้ประกอบการก็จะไม่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เพ่ิงฟ้ืนตัวจากภาวะวิกฤตอีกทางหนึ่ง โดยให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการจ้างงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปวส.และ ปวช. โดยจ่ายค่าจ้างเพียงร้อยละ ๕๐ และทางกระทรวง
แรงงานจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าจ้างอีกร้อยละ ๕๐ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างตรง
เป้าหมาย 

   นาย วิษณุ  เ ค รื อ งาม  รองนายกรั ฐมนตรี  ชี้ แ จ ง ว่ า  งบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นงบของโรงเรียน และมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันได้มีกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงท าให้งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการลดลง ส าหรับการปฏิรูปประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการตามขั้นตอน   
ซ่ึงใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก โดยคณะรัฐมนตรีได้ก าชับว่าการปฏิรูปประเทศหลายอย่างต้องอาศัย
กฎหมายท าให้ประชาชนต้องล าบากในการติดต่อราชการ เบื้องต้นคณะรัฐมนตรีได้ก าชับในกระบวนการ
ด าเนินงานของส่วนราชการให้ง่ายขึ้นเพ่ือความสะดวกของประชาชน ส าหรับพระราชบัญญัติการศึกษา       
พระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญจนกระทั่งได้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้       
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เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ส่วนในกรณีเหมืองทองอัครา เรื่องนี้คดีอยู่ในชั้นอนุญาโตตุลาการที่สิงคโปร์ ซึ่งกระบวนการ        
ยังไม่เสร็จ ยังไม่มีการจ่ายเงินค่าเสียหายแต่อย่างใด เดิมจะไปว่ากันที่ฮ่องกง แต่ติดที่มีโควิด-๑๙ ระบาดจึงย้าย
มาที่สิงคโปร์ ส่วนสภาจะตัดค่าทนายหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาจะพิจารณา ซึ่งรัฐบาลไม่มีสิทธิ์จะอุทธรณ์ฎีกา         
แต่ยืนยันว่ายังไม่มีการจ่ายเงิน ส่วนแนวโน้มว่าจะชนะหรือแพ้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งไม่สมควรที่จ ะต้องมา
พูดคุยกันในเวลานี้ แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้แนะน าว่าในระหว่างที่ยังไม่      
ชี้ขาดขอให้ไปเจรจากัน ท าให้ตอนนี้อยู่ในชั้นการเจรจา ซึ่งเหมือนกับหลายคดี เช่น บริษัท ฟิลลิป  มอร์ริส 
รัฐบาลฟิลิปปินส์ฟ้องรัฐบาลไทย รัฐบาลต้องจ่ายค่าทนายไป และคดีวอเตอร์บราวน์ หรือคดีโทลเวย์ ซึ่งสุดท้าย
ต้องจ่ายค่าทนายไปเยอะแต่ก็แพ้คด ี 

   นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ชี้แจงประเด็นโรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งมีก าลังผลิต ๘๐๐ เมกะวัตต์ ประสบปัญหาชาวบ้านในพ้ืนที่ประท้วง
คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจนต้องยุติในที่สุด ส่วนโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับ
เกษตรกร กระทรวงพลังงานมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะด าเนินการในเรื่องนี้มาโดยตลอด แต่เรื่องนี้เป็นเรื่อง
อ่อนไหวจ าเป็นต้องหารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมที่เกษตรกรจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งต้องมีความ
ระมัดระวังและต้องท าเป็นโครงการน าร่องเสียก่อน หากประสบความส าเร็จ กระทรวงพลังงานไม่ลังเล           
ที่จะสนับสนุนก าลังการผลิตในเรื่องนี้อย่างแน่นอน ส่วนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ขอชี้แจงแนวทางการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นศูนย์ที่จัดตั้งใหม่คู่กับศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการ  
จัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีความสามารถในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้ดีที่สุดในโลก 
ความส าเร็จนี้เป็นของภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์ และระเบียบวินัยของคนไทยทุกคน อย่างไรก็ตาม
มาตรการล็อกดาวน์ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงเช่นเดียวกับทุกประเทศทั่วโลก           
แต่ประเทศไทยยังสามารถรักษาเสถียรภาพทางการคลังได้เป็นอย่างดี โดยรวมสถาบันการเงินยังคงมีความเข้มแข็ง 
นอกจากนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยยังคงที่ ไม่มีแนวโน้มที่จะถูกปรับลงเช่นเดียวกับ      
อีกหลายประเทศ 

   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ชี้แจงประเด็นตัวเลขการส่งออกที่ติดลบในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น สืบเนื่องจากสงครามการค้าที่ยืดเยื้อ
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุดลง ประกอบกับสถานการณ์วิกฤต  
โควิด-๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจนกระทั่งหดตัวในที่สุด การส่งออกของทุกประเทศทั่วโลก
ล้วนได้รับผลกระทบโดยตรง ส าหรับประเทศไทยตัวเลขการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๓ ติดลบร้อยละ ๗.๗ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศทั่ วโลกพบว่าตัวเลขของประเทศไทย         
ไม่ได้น่าวิตกไปกว่าประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งในสถานการณ์วิกฤตนายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์
เศรษฐกิจในระหว่างสถานการณ์โควิด-๑๙ ขึ้นมาโดยเฉพาะ ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ ประกอบด้วยสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก โดยดึงภาคเอกชน 
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เป็นทัพหน้า ภาครัฐเป็นฝ่ายเสริมทัพเพ่ือบุกตลาดและท างานร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคและผลกระทบจากสงคราม
การค้า โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้ท าการตลาด ภาครัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้         
ยังปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าจากออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์  และพัฒนาไปในรูปแบบไฮบริดโดยผสมผสาน        
ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้เข้ากับสถานการณ์ อีกทั้งยังส่งเสริมทัพนักธุรกิจการค้าออนไลน์โดยให้การอบรม
เพื่อสร้าง CEO - Gen Z ขึ้นมาเป็นทัพหน้าส าหรับการท าธุรกิจออนไลน์และสร้างรายได้ให้กับประเทศ         
ในอนาคต โดยเริ่มต้นที่ ๗ มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ก่อนจะขยายไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งเป้าหมาย    
ในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๒,๐๐๐ คน ส าหรับประเด็นการส่งออกข้าวนั้น รัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ท างานร่วมกันมาโดยตลอด ซึ่งข้อเท็จจริงก็คือประ เทศไทย
เสียแชมป์การส่งออกข้าวมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่สถานการณ์ส่งออกข้าวไทยยังมีบางตลาดที่ขยายตัวได้     
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะข้าวเกรดคุณภาพสูงในตลาดญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียยังสามารถขยายตัวได้
ถึงร้อยละ ๑๕ ส าหรับสาเหตุที่ท าให้สู้คู่แข่งไม่ได้ เนื่องจากราคาของประเทศไทยสูงกว่า และขาด            
ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวที่เป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยเหตุนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวง
พาณิชย์จัดท ายุทธศาสตร์ข้าวขึ้นมา ซึ่งขณะนี้ได้จัดท ายุทธศาสตร์ข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อีกครั้ง ก่อนจะน าเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี          
โดยยุทธศาสตร์ข้าวไทยฉบับใหม่ ส าหรับใช้ในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๕ ปี โดยใช้ยุทธศาสตร์    
ตลาดน าการผลิต มีเป้าหมายท าให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการผลิต การส่งออกและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพ
   นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย อภิปราย     
ในประเด็นเหมืองทองอัครา ซึ่งการสั่งระงับการประกอบการกิจการเหมืองแร่ทองค า ต้องรอว่าค าวินิจฉัยคณะ
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศจะมีค าวินิจฉัยออกมาเช่นไร ความเสียหายที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรี          
ต้องรับผิดชอบทั้งหมดเพราะใช้ค าสั่งของ คสช. ไปสั่งปิดเหมืองทอง มาถึงเวลานี้กลับปัดความรับผิดชอบ      
น าเงินภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายในการต่อสู้คดี และกรณีที่กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่จะมีการชุมนุม    
ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา เหตุการณ์นี้ควรได้รับการ
แสดงออก เพราะหากผู้ชุมนุมเคลื่อนผ่านถนนราชด าเนินมายังสะพานมัฆวานเพ่ือแสดงเจตจ านงยื่นข้อเรียกร้อง
ให้นายกรัฐมนตรีเท่านั้น แต่ถ้าหากมีบุคคคลภายนอกไปยั่วยุ ปราศรัยประเด็นละเอียดอ่อน ท าให้การชุมนุม
ขยายวงกว้างไป นายกรัฐมนตรีจะต้องหามาตรการในการป้องกันตั้งแต่ต้น เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง 

   นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจง
ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยว ๑๘ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี ส่วนในปีนี้รัฐบาล         
ได้คาดการณ์ไว้ที่ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ แต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และรัฐบาลปิดประเทศ โดยมี
รายได้รวมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศประมาณ ๕.๑๘ แสนล้านบาท ซึ่งในขณะนี้มีเพียงการท่องเที่ยว
ภายในประเทศโดยรัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณเพ่ือเชิญชวนคนไทยได้ท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งตนในฐานะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ของบประมาณ จ านวน ๒๒,๔๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า      
ในวันหยุดยาวจะมีคนไทยนิยมท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ มาจากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ โดยเฉพาะโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวยังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ไม่ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์      
ท าให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมาก 
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   นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ชี้แจงในประเด็นการแก้ปัญหาไฟป่า โดยในช่วงแรกเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้กับพ่ีน้องประชาชน 
พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น GISTDA เพ่ือน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุม  
ไฟป่าในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น รวมทั้งการบริหารจัดการเชื้อเพลิง หรือการชิงเผาก่อนเพ่ือจะลดปริมาณ
เชื้อเพลิงที่จะมีในฤดูกาลที่มีการเผาเกิดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงมีนาคม ทางรัฐบาลเองก็ได้จัดเตรียม
พนักงานดับไฟป่า โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทั้งกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่าและพันธุ์พืช ได้เตรียมก าลังพนักงานจาก ๑๔๓ สถานี มีทั้งหมด ๖,๐๐๐ กว่านาย นอกจากนั้นส าหรับพ้ืนที่
ที่มีความเสี่ยงต่ าจะมีการโยกย้ายก าลังจากภาคใต้ขึ้นมาที่ภาคเหนือ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและควันพิษ และมีการจัดตั้งกองอ านวยการควบคุมไฟป่า โดยจัดตั้งหน่วยหน้าในทุกจังหวัด            
โดยมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงและหัวหน้าผู้ตรวจไปประจ าในแต่ละพ้ืนที่ นอกจากนั้น  ยังประสานงาน    
กับทางเจ้าหน้าที่ต ารวจในการแก้ไขและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จะสังเกตได้ว่าเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมา    
มีการฟ้องร้องและด าเนินคดีกับผู้ที่จุดไฟป่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ส าหรับในระยะยาวนั้น มีการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจ านวน ๑,๕๐๐ กว่าเครือข่าย โดยให้การสนับสนุนเครื่องเป่าลม 
ให้ความรู้ในการฝึกฝนพีน่้องประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ จัดการเสวนาระดับจังหวัดระดับหมู่บ้านเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจว่าหมอกควันและไฟป่านั้นมันมีความอันตรายเช่นไร การประสานงานกับเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาค
ประชาชนและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง และที่ส าคัญหลังจบฤดูไฟป่า จะมีการทบทวนหลังปฏิบั ติงาน (After 
Action Review : AAR) ว่าเงื่อนไขในการที่เกิดไฟป่าในแต่ละปีเปลี่ยนไปอย่างไร และจะแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้
ภารกิจในการที่จะดูแลควบคุมไฟป่าส่วนหนึ่งได้มีการถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมด ๒,๖๒๙ แห่ง 
เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ซึ่งปัจจุบันถ่ายโอนไปเสร็จแล้ว ๒,๕๔๒ แห่ง ยังเหลืออีก ๘๗ แห่ง ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอน 
นอกจากนั้น เรายังมีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพ่ีน้องประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่า ภายใต้โครงการพัฒนา    
ป่าไม้สร้างงานสร้างรายได้เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและประชาชนได้เข้าใจถึงการที่ดูแลปกป้องป่าไม่เผาป่า
แล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไร ส่วนประเด็นการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละออง PM ๒.๕ ได้ให้ความส าคัญ โดยเมื่อ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีการบรรจุให้เป็นวาระแห่งชาติ เรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ซึ่งมี
มาตรการทั้งหมด ๓ มาตรการ ดังนี้ ๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัด      
เพ่ือเป็นกลไกในการจัดระดับความอันตรายของของ PM ๒.๕ โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ๒. การป้องกันและ       
ลดการเกิดมลพิษต้นทาง และ ๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ เช่น การบังคับใช้มาตรฐาน
การระบายมลพิษจากรถใหม่ และรถยูโร เป็นต้น 

   พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า รถไฟฟ้า
สายสีเขียวมีข้อกังขาว่าเป็นการเอ้ือนายทุนมีผลประโยชน์นั้น ผลการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพ่ิมเติมอีก ๓๐ ปี จากเดิมสิ้นสุดปี ๒๕๗๒ เป็นสิ้นสุดปี ๒๖๐๒ เพ่ือให้ทัน       
ตามแผนการเปิดให้บริการเดินรถไฟสายสีเขียว ซ่ึงจะท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความต่อเนื่องในการ
เดินทางโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายขบวนรถเนื่องจากสามารถเดินทางยาวในระยะทาง ๖๖.๔ กิโลเมตร จากสัญญา 
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เดิมระยะทางจะมีเพียง ๒๓.๕ กิโลเมตร ซึ่งจะท าให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และค่าโดยสารที่เหมาะสม
ส าหรับในรายละเอียดของสัญญาได้ระบุถึงผลตอบแทนที่ผู้รับสัมปทานจะต้องช าระผลตอบแทนให้แก่
กรุงเทพมหานครขณะเดียวกันยังก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพ่ือท าหน้าที่
ก าหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสารรวมถึงหลักเกณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการรวม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และด าเนินการเจรจากับผู้รับสัมปทานเดิม และจัดท าร่างสัญญาร่วมลงทุน        
ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการได้ด าเนินการเจรจาและจัดท าร่างสัญญาร่วมลงทุนเสร็จแล้ว และผ่านการตรวจร่าง
สัญญาจากส านักงานอัยการสูงสุดเรียบร้อย  
   เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุม
เวลา ๐๑.๓๐ นาฬิกา 
                          
 
ปิดประชุมเวลา ๐๑.๓๐ นาฬิกา 
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